

### 4 หลักสูตรใหม่หัวเฉียว ต้อนรับซัมเมอร์



# 4 หลักสูตรใหม่ ม.หัวเฉียวฯ ต้อนรับซัมเมอร์



สำหรับช่วงนี้เป็นช่วงที่คึกคัก นักศึกษาเข้าใหม่และเรียนจบ หลายคนก็จบแล้วอาจจะมองหางานและอีกหลายคนคงมองหาที่เรียนต่อด้านปริญญาโทกันอยู่วันนี้ผู้จัดการ 360° รายสัปดาห์ ก็อยากจะแนะนำหลักสูตรปริญญาโทใหม่ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวไว้เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง โดยหลักสูตรใหม่ทั้ง 4 ตัวนี้ ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และหลักสูตรของคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน 3 หลักสูตรที่: หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา, หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ

มาเริ่มที่หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่มีเป้าหมายในการผลิตนักจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ที่มีความรู้ด้านวิชาการเชิงลึกและทักษะทางวิชาชีพ บนพื้นฐาน

ของความรู้จากการปฏิบัติจริง มีทักษะในการวิเคราะห์ สื่อสาร และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรม ความโดดเด่นของหลักสูตรนี้คือ เป็น

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ทางด้านจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการความปลอดภัย ซึ่งรองรับความต้องการของสถานประกอบการชั้นนำในยุคปัจจุบันที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ที่ต้องการผู้บริหารที่มีเชี่ยวชาญในศาสตร์ทั้ง 2 แขนง

โดยมหาบัณฑิตที่จบการศึกษาหลักสูตรนี้สามารถประกอบอาชีพเป็นนักวิชาการสุขภิบาล สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข ประจำหน่วยงานราชการ รวมถึงผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ นักวิชาการ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ในสถานประกอบการต่างๆ และยังสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมความปลอดภัย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

สำหรับความคาดหวังของหลักสูตรนี้คือการพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้เป็นนักการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เนื่องจากผู้เรียนจะได้รับความรู้ทั้งด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และความรู้ทางด้านความปลอดภัย เป็นการเติมเต็มองค์ความรู้ให้แก่บุคคลที่มีความรู้ในระดับปริญญาตรีด้านใดด้านหนึ่ง เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ยกตัวอย่าง เช่น เรื่องสิ่งแวดล้อม น้ำเสีย อากาศเสีย ชยะอันตราย เป็นต้น

ความจริงทุกคนที่ทำให้เกิดของเสียควรมีความรับผิดชอบในการจัดการ ก็คาดหวังให้ผู้เรียนหลักสูตรนี้เป็นผู้นำในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะในสถานประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมที่ต้องการบุคลากรทำหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อม หลักสูตรนี้จะเหมาะมาก อีกตัวอย่างเกี่ยวกับด้านความปลอดภัย ได้แก่ การดูแลคนทำงานอาชีพต่างๆ ให้มีสุขภาพดี ไม่เจ็บป่วยจากการทำงาน

หลายคนอาจคิดไม่ถึงว่า การทำงานประกอบอาชีพ สามารถนำมาซึ่งความเจ็บป่วยได้ เช่น โรคปวดหลัง ปวดคอ สายตาสั้น ตาแห้ง เมื่อยลำสายตา โรคปอดจากฝุ่นฝ้าย ฯลฯ ทางมหาวิทยาลัยก็คาดหวังให้ผู้เรียนหลักสูตรนี้เป็นผู้นำในการบริหารจัดการเช่นกัน กล่าวตามภาษาวิชาการก็คือ ความคาดหวังให้มหาบัณฑิตเป็นผู้ที่มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ มีความรู้ด้านวิชาการเชิงลึก และทักษะทางวิชาชีพ บนพื้นฐานของความรู้จากการปฏิบัติจริง เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงานอย่างยั่งยืน มีทักษะในการวิเคราะห์ สื่อสาร และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม พร้อมทั้งจะออกไปรับใช้สังคม และสนองตอบความต้องการกำลังคนของประเทศนั้นเอง

คุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกเรตต้องเกิน 2.00 ในหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม การพัฒนาหลักสูตรจะเน้นการสร้างนักวิชาการชั้นสูงที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและ

ปัญหาด้านความปลอดภัยที่เกิดในสถานประกอบการ และบูรณาการความรู้ต่างๆ เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชน

สำหรับการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา ผู้สมัครจะต้องสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการสอบคัดเลือก การทดสอบภาษาอังกฤษตามที่หลักสูตรกำหนด แต่ในกรณีสอบภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องเรียนเสริมพื้นฐาน BA 0863 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา โดยไม่นับหน่วยกิต ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถนำผลการสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน เช่น TOFEL, IELTS ฯลฯ มาเสนอโดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก โดยในหนึ่งรุ่นนั้นกำหนดให้จำนวนรับนักศึกษาจำนวนไม่เกิน 20 คนเท่านั้น

หลักสูตรนี้กำหนดให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 2 ปีการศึกษา มีหน่วยกิตทั้งหมด 36 หน่วยกิต แบ่งเป็น วิชาบรรยาย 24 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิตสำหรับแผน ก. หากเป็นแผน ข. ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ แต่ทำการศึกษาอิสระ 3 หน่วยกิต และลงเรียนรายวิชาที่กำหนดอีก 9 หน่วยกิต แทนวิทยานิพนธ์จัดการเรียนการสอนในวันเสาร์และอาทิตย์ ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตบางพลี สำหรับค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรรวม 2 ปีการศึกษา 196,000 บาท

มาต่อกันอีก 3 หลักสูตรของคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน 3 หลักสูตร คือหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ

สำหรับหลักสูตรใหม่นี้จะความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่จีนโดยการเชิญอาจารย์มาสอน มาพัฒนาหนังสือ ตำรา เป็นต้น โดยเป้าของหลักสูตรนี้เป็นการพัฒนาการเรียนการสอนทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน พร้อมกับยกระดับสถานะทางวิชาการของทางคณะภาษาและวัฒนธรรมจีนให้สูงขึ้น ส่วนในอนาคตนั้นทางคณะมีนโยบายที่จะพัฒนาหลักสูตรจากปริญญาโทสู่ในระดับปริญญาเอกทั้งสามหลักสูตร

สำหรับหลักสูตรทั้งสามนี้ผู้ที่เรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้หลายด้านไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สอนภาษาจีนตามสถาบันการศึกษาหรือทำงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาภาษาจีนทั้งในประเทศและต่างประเทศและ สามารถศึกษาต่อปริญญาเอกด้านการสอนภาษาจีน การบริหารจัดการด้านการ

ศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน หรือแต่งหนังสือหรือตำราเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาจีน สำหรับผู้ที่เรียนทางด้านสาขาวิชาการสอนภาษาจีน ส่วนวิชาจีนศึกษานั้นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจีน และสามารถนำไปใช้ในการทำงานทางด้าน กระทรวงพาณิชย์ การต่างประเทศ กระทรวง ทบวง กรม อื่นๆ สำนักข่าว หนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับจีนสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา บริษัทเอกชน ธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น และสาขาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ จะเพิ่มทักษะการสื่อสารภาษาจีน โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับธุรกิจการค้า สามารถนำไปประกอบอาชีพหรือเพิ่มศักยภาพในการทำงาน เช่น ธนาคารพาณิชย์ คู่มือการ บริษัทนำเข้าส่งออก เป็นต้น

ทั้ง 3 หลักสูตรนี้จะต้องเรียนทั้งหมดทั้งหมด 39 หน่วยกิตและคุณสมบัติผู้เรียนนั้นจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสาขาศิลปศาสตรหรือมนุษยศาสตร์ เอกภาษาจีน หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอื่นจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 และผู้สมัครต้องมีผลวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระดับ 4 (ระดับกลาง) ขึ้นไป กรณีที่ผู้สมัครไม่มีผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ผู้สมัครต้องสอบผ่านเกณฑ์การวัดระดับความรู้ภาษาจีนตามที่คณะวิชากำหนด สำหรับผู้ที่สอบไม่ผ่านจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานภาษาจีนจนกว่าจะสอบผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระดับ 4 ขึ้นไป สำหรับค่าใช้จ่ายต่อหลักสูตรอยู่ที่ประมาณ 180,000 บาท และจะเรียนที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตยศเสซึ่งนักศึกษาสามารถจบภายใน 1 ปีครึ่งถึง 2 ปี และจะเรียนในวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.

นอกจากนี้หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย จะได้รับปริญญาทั้งจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวของจีน และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติของไทย สำหรับผู้สนใจสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ อาจารย์หลิ เทรินเหลียง หรือ อาจารย์ ดร.ธนศ อิมสำราญ โทรศัพท์ 0-2312-6300 ต่อ 1478